
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  

 

๑.๑.๑ การจัดการศึกษาเชื่อมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ระบบคลัง            
หน่วยกิต  

         ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                 
ได้เชิญนายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี และนายบรรเจิด สระปัญญา หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารนวัตกรรม ฝ่ายบริหาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี มาร่วมหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติจัดการศึกษาเชื่อมโยง
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖) เพ่ือเชื่อมโยงกับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลำปาง โดยจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าและสะสมในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสามารถเทียบโอนเข้ากับหลักสูตรที่นักเรียนเข้าศึกษา              
ซึ่งจะทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน ๓ ปี และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย/ลดเวลาเรียน               
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา คณบดี                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เข้าร่วมหารือด้วย 

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนลำปางกัลยาณี จะดำเนินการ
จัดทำแผนการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพ่ือให้โรงเรียนลำปางกัลยาณีประชาสัมพันธ์
ในการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


